



## พันตำรวจโท อุดินันท์ อิสมาแอล

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๕ เลขประจำตัว ๑๒๗๐๕

รับรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี ๒๕๕๘  
ตำแหน่ง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม  
สถานีตำรวจภูธรกรงปินัง จังหวัดยะลา  
ได้รับปูนบำเหน็จเป็น พลตำรวจเอก



## ประวัติครอบครัวและการศึกษา

พันตำรวจโท อติพันธ์ อิศมาแอล เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๘ มีภูมิลำเนา บ้านเลขที่ ๑๔/๖๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา บิดาชื่อ นายอารีย์ อิศมาแอล มารดาชื่อ นางอาตีมี๊ะ อิศมาแอล พันตำรวจโท อติพันธ์ อิศมาแอล ได้สมรสกับ นางสุไรณี อิศมาแอล มีบุตร ๓ คน ได้แก่ นายไพชอล อิศมาแอล, นายเอรฟาน อิศมาแอล และ เด็กหญิงตัสนีม อิศมาแอล ถือได้ว่า พันตำรวจโท อติพันธ์ อิศมาแอล และครอบครัว อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดมา สำหรับ การศึกษานั้น พันตำรวจโท อติพันธ์ อิศมาแอล สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและมัธยมศึกษาใน จังหวัดสตูล จากนั้นได้สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร, โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ ๔๑, อบรมหลักสูตร สारว้ตรรุ่นที่ ๔๐ และหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๖๖ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการ ศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ



## ประวัติการทำงาน

หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน นายร้อยตำรวจในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับพระราชทานยศ ครั้งแรกเป็นร้อยตำรวจตรีได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๘ ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานี ตำรวจภูธรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จากนั้น ปี ๒๕๓๙-๒๕๔๘ ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็น พันตำรวจตรี และยศพันตำรวจโท ตามลำดับ โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ อาทิ ตำแหน่ง สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเทพา จังหวัดสงขลา, สารวัตรธุรการ สถานีตำรวจภูธร หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, สารวัตรสถานีตำรวจภูธร ตำบลลำใหม่ จังหวัดยะลาและตำแหน่งสารวัตร สถานีตำรวจต่างๆในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๙





รัฐและประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่ ก่อให้ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน พันตำรวจโท อุดินันท์ อิสมาแอล ก็ไม่ได้เกรงกลัวหรือหวั่นเกรงต่อภัยอันตราย ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งทั้งงานด้านป้องกันปราบปราม ออกตรวจค้นจับกุมกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหรือโจรผู้ร้ายที่สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่ทำงานมวลชนสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อำเภอกรงปินังเพื่อสร้างความไว้วางใจ เชื่อมความสัมพันธ์ค้ำค้ำระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และตามนโยบายที่กำหนดไว้ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดให้ดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีอบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอาชีพ ซึ่ง พันตำรวจโท อุดินันท์ อิสมาแอล ได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างเคร่งครัดเรื่อยมาจนกระทั่งวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พันตำรวจโท อุดินันท์ อิสมาแอล พร้อมผู้ใต้บังคับบัญชาได้ขับรถยนต์กระบะทางราชการ หมายเลขโล่ ๓๙๙๗๒ ออกไปพบปะพูดคุยกับนายสีอารีสาแม (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) และประชาชนหมู่บ้านราดู หมู่ที่ ๑ ตำบลโปโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างมวลชนสัมพันธ์พร้อมกับทำละหมาดร่วมกับชาวบ้านที่มีสยิดประจำหมู่บ้าน เนื่องจาก พันตำรวจโท อุดินันท์ อิสมาแอลและผู้ใต้บังคับบัญชานับถือศาสนาอิสลามและเป็นคนในพื้นที่ เสร็จสิ้นการทำละหมาดและพูดคุยกันในเวลาประมาณ ๒๒.๓๐ น. พันตำรวจโท อุดินันท์ อิสมาแอลและผู้ใต้บังคับบัญชาจึงได้ออกจากมัสยิดเดินทางกลับสถานีตำรวจกรงปินังปรากฏว่าได้ถูกกลุ่มคนร้ายซุ่มโจมตียิงเป็นเหตุให้ พันตำรวจโท อุดินันท์ อิสมาแอล พร้อมผู้ใต้บังคับบัญชาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอแสดงความอาลัยจากใจจริงต่อการจากไปของ พันตำรวจโท อุดินันท์ อิสมาแอล และเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่เสียชีวิตและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวที่ต้องสูญเสียเสาหลักไปอย่างไม่มีการวันกลับคืนมา

จากการทำงานด้วยความมุ่งมั่น อุดินันท์ ชัยนหมั่นเพียร และมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีเยี่ยม พันตำรวจโท อุดินันท์ อิสมาแอล จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับ รองผู้กำกับการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ ตำแหน่งรองผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๙, สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรม่วงใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พันตำรวจโท อุดินันท์ อิสมาแอล ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรกรงปินัง จังหวัดยะลา เนื่องจากเคยปฏิบัติหน้าที่และมีความชำนาญในพื้นที่จังหวัดยะลา

## วีรกรรมความดีที่ทำ

หลังจากที่ได้รับแต่งตั้งให้มาทำงานในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบสร้างสถานการณ์ความรุนแรง ประทุษร้ายเจ้าหน้าที่





สุดท้ายนี้ “ขอสดุดีในความกล้าหาญของ พันตำรวจโท อุดมพันธ์ อิศมาแอล และเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ท่วมเท ไม่หวั่นเกรง ต่อภัยอันตรายในพื้นที่ก่อเหตุความรุนแรงจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ จนถูก ประทุษร้ายเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ คุณงามความดีที่ทุกท่านได้ทำไว้ จะถูกจารึกไว้เพื่อให้พี่น้องเหล่าตำรวจและประชาชนชาวไทยรำลึกถึงตลอดกาล”

